

Số: 1615/SNNPTNT-KH

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 6 năm 2018

V/v báo cáo giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp lần thứ 5- QH khóa XIV.

Kính gửi:

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 2134/UBND-TH ngày 25/5/2018 V/v xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận trước kỳ họp lần thứ 5 - Quốc hội khóa XIV, như sau:

I. Về lĩnh vực quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng:

Hiện nay dọc 02 bên bờ sông Ông (sông Đa Nhim) đang bị sạt lở nhiều. Cử tri xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn kiến nghị các Sở, ngành chức năng quan tâm, sớm có kế hoạch đầu tư, sửa chữa;

Trả lời:

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 2134/UBND-TH ngày 25/5/2018; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khẩn trương giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn phối hợp với địa phương liên quan gồm UBND xã, UBND huyện (nơi cử tri kiến nghị), tổ chức kiểm tra, khảo sát nắm bắt tình hình thực tế, đồng thời có phương án tham mưu đề xuất cụ thể (văn bản số 1444/SNNPTNT-KH ngày 29/5/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT), công việc này hiện nay đang triển khai.

Xác định nội dung đề xuất, kiến nghị của bà con cử tri xã Lâm Sơn là thiết thực. Tuy nhiên, việc đề xuất đầu tư xây dựng phải được Bộ ngành Trung ương xem xét, bố trí nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch đầu tư công trung hạn (vì nguồn vốn của tỉnh rất khó khăn). Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin tiếp thu và sẽ kiểm tra, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét cho chủ trương đầu tư xây dựng trong thời gian sớm nhất.

II. Về lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, nông thôn:

1. Cử tri thị trấn Khánh Hải phản ánh: Hiện nhiều ngư dân của địa phương đang gặp những khó khăn trong việc chuyển đổi nghề đánh bắt hải sản Vây rút mùa. Cử tri kiến nghị ngành nông nghiệp quan tâm, sớm hỗ trợ ngư dân thực hiện việc chuyển đổi nghề đánh bắt hải sản đúng quy định.

Trả lời:

Hiện nay, việc chuyển đổi nghề Vây rút mùng cho ngư dân huyện Ninh Hải được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân huyện chủ trì xây dựng mô hình chuyển đổi nghề tại Kế hoạch số 2107/KH-UBND ngày 23/5/2018 về việc triển khai thực hiện chuyển đổi nghề Vây rút mùng và chuyển đổi nghề tàu cá dưới 20CV trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2018-2020. Qua đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Hướng dẫn số 226/HD-CCTS ngày 24/4/2018 về việc hướng dẫn chuyển đổi nghề vây rút mùng sang nghề vây rút thưa và chuyển đổi cơ cấu nghề cho tàu cá dưới 20CV trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và gửi cho UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn ven biển để thông báo hướng dẫn cho ngư dân đang hoạt động nghề vây rút mùng chuyển sang các nghề khác.

Bên cạnh đó, Ngành đang phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ nhiên liệu cho các tàu hoạt động khai thác hải sản trên vùng biển xa theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho các nghề câu, rê, vây, lưới chup và dịch vụ khai thác hải sản. Các chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các chi nhánh Ngân hàng thương mại trong tỉnh sẽ tạo điều kiện cho ngư dân vay vốn khi chuyển đổi nghề Vây rút mùng sang các nghề khác (theo khoản 4 phần V Kế hoạch số 2107/KH-UBND ngày 23/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Qua đây, Ngành cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện đúng Kế hoạch số 2107/KH-UBND ngày 23/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. *Cử tri xã Phước Hà kiến nghị: Tỉnh nghiên cứu, đầu tư xây dựng hệ thống Đập dâng nước tại khu vực Hồ Đá Mán để đảm bảo nguồn nước tưới cho hơn 100 ha tại khu vực Láng Dầu 2 và Láng Dầu 3. Đồng thời, nghiên cứu mở rộng hệ thống nước từ Hồ Tân Giang sang Hồ Sông Biêu để giảm xả lũ; nghiên cứu các cây trồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương để bà con chuyển đổi cây trồng cây trồng mới có giá trị kinh tế cao hơn;*

Trả lời:

- Khu vực Láng Dầu 2 và Láng Dầu 3 đã được Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đập dâng và hệ thống đường ống cấp nước tưới trong năm 2017. Hiện nay, đang chờ cấp thẩm quyền xem xét, cân đối bố trí nguồn vốn để sớm triển khai thực hiện.

- Hệ thống kênh đầu nối các hồ chứa: Hồ Tân Giang -> Hồ Phước Hà -> Hồ Sông Biêu, tạo ra 1 cụm liên thông các hồ chứa nhằm sử dụng tối đa hiệu quả nguồn nước từ lưu vực hồ Tân Giang để giảm lũ đã được đưa vào Dự án rà soát quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh Thuận năm 2020 tầm nhìn 2030 và thích ứng biến đổi khí hậu. Hiện nay, Dự án rà soát quy hoạch này đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, làm cơ sở phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch (Công văn số 1468/SNNPTNT-QLXDCT ngày 30/5/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Trong thời gian qua, ngành Nông nghiệp cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gắn với liên kết doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân. Qua kết quả thực hiện chuyển đổi cây trồng ở các địa phương, hiệu quả kinh tế mang lại cho từng loại cây trồng cụ thể như sau: Cây đậu xanh lợi nhuận thu được cao hơn 1,2 lần so với trồng lúa (tại thôn Mỹ Hiệp, Mỹ Sơn, Ninh Sơn); cây bắp lợi nhuận thu được cao hơn so với trồng lúa 1,4 lần (đối với bắp thương phẩm), cao hơn 4,8 lần (đối với bắp giống), ngoài ra còn tận dụng sản phẩm phụ từ thân lá để làm thức ăn cho gia súc; cây dưa hấu lợi nhuận thu được cao hơn so với trồng lúa 9,3 lần (huyện Bác Ái); cây ăn quả như bưởi da xanh, măng cầu, mít ... Ngoài hiệu quả tăng thêm thu nhập cho người dân, các loại cây trồng này còn tiết kiệm được lượng nước tưới trong điều kiện thời tiết khô hạn, thiếu nước tưới như hiện nay trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh nói chung và giúp nông dân xã Phước Hà nâng cao thu nhập trong sản xuất, phát triển kinh tế nông hộ; Ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương, ban ngành liên quan thường xuyên nghiên cứu, thử nghiệm, xây dựng các mô hình sản xuất sử dụng các loại giống cây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với thổ nhưỡng từng vùng, từng khu vực để tăng hiệu quả kinh tế. Xã Phước Hà, huyện Thuận Nam có diện tích sản xuất lúa khoảng 254 ha thuộc hệ thống tưới hồ Tân Giang và Sông Biêu. Trong thời gian qua, công tác chuyển đổi cây trồng đã được UBND xã Phước Hà tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện; bước đầu một số hộ bà con nông dân đã nhận thức được và hưởng ứng cùng tham gia chuyển đổi cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng cận để thích ứng với điều kiện thiếu nước tưới. Qua đó, tùy theo điều kiện có thể chuyển đổi cơ cấu cây trồng như sau: Cây hàng năm gồm đậu xanh, đậu đen, bắp; cây ăn quả gồm bưởi da xanh, măng cầu, ... Trong quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV phối hợp cùng với Trung tâm Khuyến nông và các Sở ngành liên quan, địa phương tiếp tục nghiên cứu phát triển các loại cây trồng phù hợp, cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp tư vấn và hướng dẫn bà con nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế theo hướng bền vững, ổn định lâu dài.

3. *Cử tri xã An Hải kiến nghị: Hiện nay các tuyến Sông Dinh và Sông Quao, đoạn qua địa bàn xã chưa được đầu tư bờ kè chống xói lở. Cử tri kiến nghị các Sở, ngành chức năng cần sớm có kế hoạch đầu tư xây dựng bờ kè tại khu vực nêu trên. Đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm, sớm có giải pháp khắc phục tình trạng nguồn nước ngầm đang ngày càng cạn kiệt và nhiễm mặn trên địa bàn;*

Trả lời:

- Hạng mục đầu tư xây dựng các tuyến kè dọc Sông Dinh và Sông Quao đã được đưa vào Dự án rà soát quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh Thuận năm 2020 tầm nhìn 2030 và thích ứng biến đổi khí hậu. Hiện nay, Dự án rà soát quy hoạch

này đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, làm cơ sở phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch (Công văn số 1468/SNNPTNT-QLXDCT ngày 30/5/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét và gia cố hệ thống tiêu lũ Sông Quao được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 17/4/2014, với tổng mức đầu tư 83,853 tỷ đồng; sau khi có quyết định phê duyệt dự án đầu tư, hàng năm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh xin Bộ, ngành Trung ương bố trí vốn thực hiện, nhưng do khó khăn về nguồn vốn (do Tổng mức đầu tư khá lớn), cho đến nay dự án vẫn chưa có vốn để thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề xuất Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương quan tâm bố trí vốn để triển khai thực hiện.

- Đối với tình trạng nguồn nước ngầm ngày càng cạn kiệt: Để giải quyết tình trạng này khu vực sản xuất xã An Hải đã được Trung ương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng phục vụ vùng sản xuất rau an toàn tập trung An Hải bằng nguồn vốn ADB cấp nước cho khoảng 300ha xã An Hải, khi dự án hoàn thành sẽ giảm thiểu việc sử dụng nước ngầm. Đồng thời Sở Tài nguyên và Môi Trường đang phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ và các đơn vị liên quan nghiên cứu giải pháp bảo vệ nguồn nước ngầm và hạn chế tối đa việc sử dụng nước ngầm.

- Đối với tình trạng nhiễm mặn tại khu vực xã An Hải: Để giải quyết việc nhiễm mặn tỉnh đã cho đầu tư Dự án Đập hạ lưu Sông Dinh, hiện dự án đang triển khai thi công với mục tiêu ngăn chặn tình trạng xâm nhập mặn do ảnh hưởng thủy triều đối với vùng đất hai bên bờ sông Dinh (đoạn qua TP. Phan Rang - Tháp Chàm và xã An Hải - Ninh Phước). Đồng thời tạo thành hồ chứa nước ngọt có dung tích khoảng 3,5 triệu m³ nước để cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho dân cư dọc theo hai bờ sông Dinh.

4. Hiện nay cánh đồng 38 của thôn Lập Lá, xã Lâm Sơn có hơn 300 ha đang được nông dân trồng cây mía và mì. Tuy nhiên, do chủ yếu sử dụng nguồn nước mưa và ao hồ nên năng suất không cao. Để chủ động được nguồn nước, tăng năng suất cây trồng, cử tri kiến nghị các Sở, ngành chức năng nghiên cứu, đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi tại cánh đồng trên.

Trả lời:

Cánh đồng 38 của thôn Lập Lá, xã Lâm Sơn nằm trong khu tưới của Hệ thống thủy lợi đập 19-5, trong Dự án rà soát quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh Thuận năm 2020 tầm nhìn 2030 và thích ứng biến đổi khí hậu đã đề xuất công trình cải tạo mở rộng hệ thống tưới đập 19-5, với kinh phí dự kiến khoảng 40 tỷ đồng. Hiện nay, Dự án rà soát quy hoạch này đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, làm cơ sở phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch (Công văn số 1468/SNNPTNT-QLXDCT ngày 30/5/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

5. *Cử tri xã Bắc Sơn kiến nghị: Sở, ngành chức năng quan tâm, thường xuyên nạo vét kênh mương khơi thông dòng chảy qua khu vực Bầu Cống khi Hồ Bà Râu xả lũ để tránh gây ngập úng.*

Trả lời:

Suối Bầu Dài bắt nguồn từ hạ lưu Xi phong Bầu Cống, là ranh giới của 02 xã Bắc Sơn thuộc huyện Thuận Bắc và xã Phương Hải thuộc huyện Ninh Hải. Suối có chiều dài khoảng 4.000m, làm nhiệm vụ tiêu thoát lũ cho lưu vực suối Bà Râu và suối Kiên Kiên. Trước đây, suối có bề rộng trung bình khoảng $B=30m$, đảm bảo tiêu thoát lũ nhanh, giảm tình trạng ngập úng. Tuy nhiên, hiện nay lòng suối Bầu Dài bị nhiều hộ dân đang sinh sống và sản xuất dọc hai bên bờ sông lấn chiếm, khiến cho bề rộng suối bị thu hẹp có nơi chỉ còn khoảng $B=3-5 m$, làm cho dòng chảy trong suối bị ách tắc, gây ra ngập úng, gây thiệt hại cho sản xuất và đời sống của người dân khi vào mùa mưa lũ và khi hồ Bà Râu xả lũ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin tiếp thu kiến nghị của cử tri, đề nghị Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tổng hợp, đồng thời đề xuất cấp thẩm quyền phê duyệt đầu tư đúng quy trình, quy định về quản lý đầu tư xây dựng, phân đầu bố trí nguồn kinh phí thực hiện trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, để việc thực hiện đầu tư thuận lợi và giải quyết triệt để tình trạng ngập úng của Suối Bầu Dài khi có mưa lũ. Đề nghị UBND 02 huyện Thuận Bắc và Ninh Hải chỉ đạo UBND xã Bắc Sơn và UBND xã Phương Hải tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân đang lấn chiếm đất dọc 02 bên bờ suối khẩn trương di dời, trả lại hiện trạng ban đầu của lòng suối nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thi công nạo vét, khơi thông lòng suối, đảm bảo suối tiêu thoát lũ nhanh, giảm thiểu tình trạng ngập úng, giảm thiểu mức độ thiệt hại cho sản xuất và đời sống của người dân trong mùa mưa lũ.

6. *Cử tri Công ty cổ phần Giống Cây trồng Nha Hồ mong muốn được tham gia cùng các địa phương thực hiện mô hình cánh đồng lớn và chuỗi sản xuất bao tiêu sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng; được tham gia các đề tài, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp.*

Trả lời:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin tiếp thu và ghi nhận tinh thần, quyết tâm và giúp đỡ của công nhân là cử tri Công ty cổ phần Giống Cây trồng Nha Hồ (gọi tắt Công ty Nha Hồ) mong tham gia sản xuất cánh đồng lớn và chuỗi giá trị (sản xuất và bao tiêu sản phẩm), chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tham gia các đề tài, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp. Công ty Nha Hồ là một trong những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giống cây trồng có chất lượng cao như giống lúa, ngô, đậu ... tại Ninh Thuận. Những năm qua, Công ty Nha Hồ đã tích cực phối hợp với các địa phương, ngành liên quan cùng tham gia đồng hành trong việc liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản cho nhân dân từ các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh như: mô hình sản xuất cánh đồng lớn, mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng (đã tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm mô hình thí điểm cánh đồng lớn sản xuất lúa

giống vụ Hè Thu năm 2017; mô hình chuyển đổi cây đậu xanh tại thôn Mỹ Hiệp, Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn năm 2016, ...) đã góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, cải thiện đời sống nhân dân nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng; triển khai nhân rộng mô hình sản xuất cánh đồng lớn, gắn với liên kết doanh nghiệp để hỗ trợ sản xuất và bao tiêu sản phẩm ổn định cho nhân dân trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Trong thời gian tới, để tiếp tục phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất cánh đồng lớn, mô hình chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đem lại hiệu quả cao, đề nghị Công ty Nha Hồ tiếp tục đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giúp nhân dân. Đồng thời nghiên cứu và đề xuất cho Ngành nông nghiệp trong việc chuyển đổi các loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng địa phương trên địa bàn tỉnh; tham gia đề xuất các đề tài, dự án có liên quan gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để thẩm tra, đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ hàng năm.

Qua ý kiến của cử tri, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao trách nhiệm cho các đơn vị: Chi cục Trồng trọt và BVTV, Trung tâm khuyến nông phối hợp các địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch sản xuất mô hình cánh đồng lớn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất theo chuỗi giá trị, các đề tài, dự án, ... thực hiện trong thời gian tới, trên cơ sở đó, Ngành nông nghiệp sẽ đăng ký làm việc với lãnh đạo Công ty và gặp gỡ cử tri của Công ty Nha Hồ để tiếp tục tham gia, hợp tác và hỗ trợ, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập của bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện Đề án cơ cấu lại Ngành nông nghiệp.

Trên đây là báo cáo giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực Ngành nông nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, các Phó GD Sở;
- Cty TNHH MTV khai thác CT thủy lợi;
- Các Chi cục: Thủy lợi, Thủy sản, Trồng trọt và BVTV;
- Các phòng: KHCN, QLXDCT, KHTC;
- Lưu VP Sở: VT, KH-NVC.

GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Hoàng